



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพุธที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ผู้จัดการศร.พิน"ครูแนะแนว"

หลังตกต่ำหนักเหตุถูกละเลย ไม่ให้"อัตรา-งบฯ"ทั้งที่จำเป็น

รศ.คมเพชร ฉัตรศุกกุล อาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า สังคมปัจจุบันมีปัญหารุมเร้าเข้ามาสู่นักเรียนในโรงเรียน ทั้งปัญหาความยากจนของเด็ก หรือปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลถึงตัวเด็ก นอกจากนี้ เด็กยังมีปัญหากับครอบครัว ด้วยเหตุที่พ่อแม่แยกทางกัน ในขณะที่ปัญหามีเพิ่มขึ้น กลับพบว่างานแนะแนวในโรงเรียนกลับตกต่ำ ตนไม่อยากจะเกรงทรวงศึกษานิเทศก์ (ศน.) ละเลยงานแนะแนวในโรงเรียน และถึงเวลาแล้วที่ต้องรื้อฟื้นงานแนะแนวขึ้นมา โดยบรรจุอัตราครูแนะแนวที่จบด้านการแนะแนวและจิตวิทยา เพื่อทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนแต่ละระดับชั้น ไม่ใช่ทั้งโรงเรียนมีครูแนะแนวเพียง 1 คน อีกทั้งต้องมีหลักสูตรกิจกรรมแนะแนวในหลักสูตร ซึ่งถือเป็นช่องทางเดียวที่ครูแนะแนวจะได้พบเด็กในชั้นเรียนอย่างเป็นทางการ โดยหลักสูตรนี้จะสอนให้รู้ และเข้าใจถึงความเครียด การคลายความเครียด สอนเรื่องความสุขในชีวิต รวมถึงการเตรียมตัวสอบ

"บางโรงเรียนขาดครูแนะแนว จึงให้ครูสอนวิชาอื่นๆ เข้ามาเป็นครูแนะแนว ครูบางคนสอนสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง จะไปแนะแนวอะไรเด็ก อีกทั้ง ครูเหล่านี้ไม่เคยเรียนวิชาแนะแนวมาก่อน จึงไม่มีใครอยากจะทำแนะแนวเด็ก ทั้งนี้ ในอดีต มศว เคยอบรมปฏิบัติการให้ครูแนะแนวในโรงเรียนจำนวนมาก มาถึงยุคนี้ผู้บริหารไม่สนใจงานแนะแนว อัตราก็ไม่ให้ งบประมาณก็ไม่ได้ บางโรงเรียนห้องแนะแนวเด็กยังไม่มีใช้ แต่บางแห่งมองงานแนะแนวโดยแนะแนวให้เด็กสอบเข้าเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นให้ได้มากๆ ซึ่งไม่ถูกต้อง งานแนะแนว และการให้คำปรึกษาในโรงเรียนต้องทำแบบองค์รวม เป็นการแนะแนวชีวิต ทั้งปัญหาส่วนตัว สังคม การคบเพื่อน การเรียน อยู่ภายใต้บริบทการแนะแนว ทั้งหมดนี้เพื่อให้เด็ก ๆ ดำรงชีวิตได้ด้วยตัวเองอย่างประสบความสำเร็จ และอยากให้ครูในโรงเรียนทำความเข้าใจถึงบทบาทของครูแนะแนวเสียใหม่ ครูบางคนต้องคุยกับเด็ก นี่คือนานหลักของการแนะแนว หากผู้บริหาร และเพื่อนครูยังไม่เข้าใจครูแนะแนว ก็ต้องอบรมผู้บริหาร และครูเหล่านั้นให้เข้าใจถึงบทบาทของครูแนะแนวในโรงเรียน สิ่งสำคัญที่สุดคือ ผู้บริหาร ศน.ต้องเข้าใจงานแนะแนวในโรงเรียน และพร้อมสนับสนุน อย่าลืมนื่องานแนะแนวคือหัวใจในการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แก้ไข สนับสนุนให้เด็กใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องทุกทาง" รศ.คมเพชรกล่าว